



Các tính năng mới trên iOS 26

Thiết Kế

Thiết Kế Mới

Liquid Glass

Kết hợp đặc tính quang học của thủy tinh và hiệu ứng chất lỏng, Liquid Glass tạo nên nền tảng của thiết kế mới. Liquid Glass phản chiếu và tạo hiệu ứng khúc xạ cho những nội dung bên dưới theo thời gian thực, đồng thời biến đổi linh hoạt để giúp bạn tập trung hơn vào nội dung của mình. Điều đó khiến cho những gì bạn thực hiện trên iPhone, iPad, Mac và Apple Watch trở nên thú vị hơn, từ Màn Hình Khóa hay Trung Tâm Điều Khiển, đến các biểu tượng ứng dụng, nút điều khiển và điều hướng.

Các công cụ & điều hướng linh hoạt

Thanh công cụ và điều hướng dạng Liquid Glass trên các ứng dụng như Mail, Ghi Chú, Tin Nhắn và hơn thế nữa giúp tăng cường sự tập trung cho nội dung của bạn và chuyển đổi linh hoạt khi bạn cần sử dụng nhiều công cụ hơn hoặc di chuyển qua lại giữa các chế độ xem khác nhau của ứng dụng.

Cảnh báo tại chỗ

Cảnh báo giờ đây mở ra từ nút đã kích hoạt chúng, giúp việc xóa, xác nhận, gọi điện hoặc thực hiện tác vụ trở nên nhanh và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Truy cập tìm kiếm dễ dàng hơn

Tính năng Tìm Kiếm nằm ở vị trí dễ dàng tiếp cận, phía dưới màn hình iPhone trong Tin Nhắn, Thư, Ghi Chú, Apple Music và các ứng dụng khác.

Các nút điều khiển được cập nhật

Các nút, thanh trượt, công tắc và các nút điều khiển khác mà bạn sử dụng hàng ngày trở nên sống động với Liquid Glass, giúp mang lại niềm vui và sự thích thú khi bạn tương tác với chúng, với cả những tương tác đơn giản nhất.

Thanh tab linh hoạt

Các thanh tab dạng Liquid Glass trên Apple Music, Podcasts, News và các ứng dụng khác giúp bạn tập trung hơn vào nội dung của mình, thu nhỏ để tạo thêm không gian khi bạn cuộn và mở rộng linh hoạt nếu bạn cần dùng khi bạn cuộn lên hoặc nhấn vào nút thanh tab.

Menu ngữ cảnh mở rộng

Khi chỉnh sửa hoặc định dạng văn bản, menu chỉnh sửa có thể được mở rộng thành menu ngữ cảnh dọc để giúp cho việc tìm kiếm các lệnh bạn cần trở nên dễ dàng hơn.

Kính lúp Liquid Glass

Di chuyển con trỏ văn bản của bạn một cách chính xác bằng cách sử dụng kính lúp Liquid Glass mới, linh hoạt hơn.

Màn Hình Chính

Các biểu tượng ứng dụng được thiết kế mới

Được tạo nên từ nhiều lớp Liquid Glass, các biểu tượng ứng dụng có một vẻ ngoài mới mẻ với giao diện sáng, tối và pha màu.

Biểu tượng & tiện ích trong suốt

Tùy chỉnh các biểu tượng ứng dụng của bạn với giao diện kính trong suốt mới. Chọn để sử dụng giao diện sáng hoặc tối dạng kính, hoặc tự động chuyển đổi giữa hai tùy chọn khi bạn bật hay tắt Chế Độ Tối.

Đổ màu theo tông¹

Tự động đổ màu khớp với các ứng dụng và tiện ích của iPhone hoặc ốp lưng Apple với MagSafe được gắn vào.

Các biểu tượng & tiện ích pha màu sáng

Cá nhân hóa các biểu tượng và tiện ích ứng dụng của bạn bằng tông màu pha sáng hơn. Chọn tông màu sáng để áp dụng cho màu nền biểu tượng và tiện ích hoặc tông màu tối cho các ký tự tượng hình và nội dung trên nền tối hơn. Hoặc chọn tự động chuyển đổi giữa các sắc thái màu sáng và tối khi bạn bật hay tắt Chế Độ Tối.

Màn Hình Khóa

Thời Gian Thích Ứng

Chữ số chỉ thời gian thích ứng một cách linh động theo hình nền và các thông báo của bạn, giữ cho chủ thể trong khung hình.

Cảnh không gian²

Khi bạn di chuyển iPhone, ảnh của bạn trở nên sống động với hiệu ứng 3D mới. Nhờ các kỹ thuật thị giác máy tính tiên tiến chạy trên Neural Engine, một cảnh không gian sẽ được tạo ra từ ảnh 2D của bạn. Ngay cả những bức ảnh được chụp từ nhiều năm trước, hay được chụp hoàn toàn bằng camera khác, cũng có thể trở thành cảnh không gian.

Ảnh bìa album động

Khi bạn nhấn vào ảnh bìa album từ một ứng dụng âm nhạc như Apple Music, bạn sẽ thấy ảnh bìa album động, hiển thị chân thực, tương tác đẹp mắt với các nút điều khiển phát nhạc dạng kính.

Camera

Công cụ chuyển chế độ được làm mới

Công cụ chuyển chế độ nâng tầm cho hai chế độ ghi hình mà bạn sử dụng nhiều nhất – Ảnh và Video. Chỉ cần vuốt sang trái hoặc phải để chuyển sang các chế độ bổ sung.

Các tùy chọn Điều Khiển Camera mới⁴

Tùy chỉnh các nút điều khiển khả dụng và thứ tự hiển thị trong ứng dụng Camera.

Ghi âm chất lượng phòng thu với AirPods

Thu các bản ghi âm chất lượng cao sử dụng AirPods và AirPods Pro với chip H2 làm micrô.

Gợi ý làm sạch ống kính³

Máy ảnh sẽ phát hiện nếu ống kính bị nhòe và hiển thị thông báo gợi ý để bạn làm sạch để có được bức ảnh rõ nét nhất.

Ảnh chụp toàn cảnh được cải thiện

Chụp ảnh toàn cảnh nhanh hơn, với ít chuyển động mờ hơn khi bạn lia iPhone qua một cảnh.

Sử dụng AirPods làm điều khiển từ xa cho Camera

Chụp ảnh hoặc bắt đầu quay video trong Camera chỉ bằng cách nhấn vào thân của AirPods và AirPods Pro với chip H2.

Ảnh

Thiết kế tab được cập nhật

Ứng dụng Ảnh có các tab riêng biệt dành cho chế độ xem Thư Viện và Bộ Sưu Tập, cùng khả năng truy cập nhanh vào Tìm Kiếm, giúp bạn dễ dàng điều hướng đến nội dung đang tìm kiếm.

Ngắm những bức ảnh của bạn dưới dạng cảnh không gian

Xem ảnh dưới dạng cảnh không gian hấp dẫn, sống động với chiều sâu ấn tượng khi bạn di chuyển iPhone trong tay.

Hình thu nhỏ video liên quan trong kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm một video sẽ hiển thị khung hình phù hợp để bạn nhanh chóng nhận ra video đang tìm.

Các tùy chọn Tiện Ích Ảnh mới

Xem các cảnh không gian hoặc hiển thị ảnh trọn vẹn màu sắc trên Màn Hình Chính.

Tùy chỉnh chế độ xem Bộ Sưu Tập

Ngoài việc tùy chỉnh thứ tự của Bộ Sưu Tập và các mục xuất hiện trong Bộ Sưu Tập Được Ghim, giờ đây bạn có thể điều chỉnh kích thước – chọn các ô hình lớn hơn, bố cục nhiều hình hơn hay tùy chọn tập trung vào hàng trên cùng.

Xem chi tiết sự kiện ngay trong ứng dụng Ảnh

Xem thông tin chi tiết của các sự kiện, như buổi hòa nhạc, thể thao và hơn thế nữa, ngay từ bảng Thông Tin trong Ảnh, sau đó nghe các bài hát hàng đầu từ nghệ sĩ hay chuyển lưu diễn của họ, xem kết quả tỉ số chung cuộc hoặc duyệt xem các sự kiện sắp tới.

Safari

Thiết kế tab mới

Thiết kế tab được bo tròn dạng lơ lửng mới, đặt trang nhà ở cuối màn hình trong khi vẫn giúp truy cập nhanh để tìm kiếm và làm mới ngay trong tầm tay bạn. Safari mang đến ba tùy chọn thiết kế mới cho người dùng: Nhỏ Gọn, Dưới Cùng và Trên Cùng.

Cập nhật cho tính năng Thêm Vào Màn Hình Chính

Thêm Vào Màn Hình Chính nay cung cấp cho người dùng tùy chọn mở trang bất kỳ dưới dạng ứng dụng web. Là một ứng dụng web, người dùng có thể mở trang ở chế độ toàn màn hình và cũng có thể xem ngay tại Bộ Chuyển Đổi Ứng Dụng.

Bảo vệ quyền riêng tư được mở rộng

Phòng Chống Lấy Dấu Vân Tay Nâng Cao, trước đây chỉ giới hạn khi sử dụng Duyệt Riêng Tư, giờ đây tính năng bảo vệ sẽ áp dụng trên mọi lần duyệt web trong Safari. Tính năng này giúp bảo vệ dữ liệu trình duyệt và thiết bị không bị sử dụng để tạo ra dấu vân tay kỹ thuật số của người dùng.

Trình Đóng Gói Tiện Ích Mở Rộng Web Trên Safari

Các nhà phát triển tiện ích mở rộng web nay có thể đóng gói tiện ích mở rộng web của mình mà không cần sử dụng Mac hoặc Xcode. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tải tệp ZIP có chứa tiện ích mở rộng lên App Store Connect để chuyển đổi và được đóng gói để phát hành. Sau đó các liên kết TestFlight có thể được chia sẻ với những người khác để kiểm tra.

FaceTime

Trang đích được thiết kế mới

Tôn vinh những người quan trọng nhất đối với bạn bằng trang đích của FaceTime được thiết kế hoàn toàn mới. Thiết kế chia ô trang nhà sẽ hiển thị những hình Áp Phích Liên Hệ tuyệt đẹp và được cá nhân hóa của những người mà bạn đã gọi gần đây. Tin nhắn video cũng sẽ phát khi bạn cuộn, cho phép bạn xem trước những khoảnh khắc đặc biệt mà bạn có thể đã bỏ lỡ.

Danh sách Người Gọi Lại

Kiểm soát những người có thể liên hệ với bạn bằng cách sử dụng bộ lọc Người Gọi Lại. Các cuộc gọi được sàng lọc từ các số lạ sẽ nằm trong một khu vực mới trong danh sách cuộc gọi của bạn và không gây ảnh hưởng tới bạn. Khi bạn đánh dấu một số lạ là số đã biết, họ có thể gọi hoặc nhắn tin cho bạn qua Điện Thoại, FaceTime và Tin Nhắn.

Nút Thêm

Nhấn vào nút Thêm mới để nhanh chóng truy cập vào các trải nghiệm thú vị và các tính năng hữu ích trong các cuộc gọi FaceTime, như SharePlay, chia sẻ màn hình và Dịch Trực Tiếp.

Ứng Dụng TV

Thiết kế mới⁵

Thường thức ứng dụng Apple TV được thiết kế mới với Liquid Glass và ảnh bia điện ảnh mới cho phép bạn xem nhiều nội dung hơn trong nháy mắt.

Tính Năng Nổi Bật

Trí Thông Minh Thị Giác⁶

Truy cập trên toàn hệ thống

Truy cập trí thông minh thị giác trong bất kỳ ứng dụng nào bằng cách nhấn chính các nút bạn sử dụng để chụp ảnh màn hình trên iPhone.

Tìm kiếm trực quan các ứng dụng của Google và bên thứ ba

Tìm kiếm nội dung trên màn hình iPhone với các ứng dụng của Google và bên thứ ba mà bạn thường sử dụng nhất, ví dụ khi muốn biết thêm về một trang phục thú vị bạn nhìn thấy.

Hỏi ChatGPT

Hỏi ChatGPT về nội dung hiển thị trên màn hình iPhone của bạn, ví dụ như khi bạn có thắc mắc về một đối tượng ở trong hình ảnh.

Thêm sự kiện vào lịch của bạn

Thêm một sự kiện từ thông báo trên màn hình iPhone vào lịch của bạn chỉ với một chạm, ví dụ như một lời mời tham gia sự kiện trong khu phố. Các chi tiết như tiêu đề, thời gian và địa điểm của sự kiện sẽ được điền đầy đủ.

Tô sáng để tìm kiếm

Tô sáng một mục trên màn hình iPhone bằng cách dùng ngón tay lướt lên mục đó để tìm kiếm.

Tương tác với văn bản

Tóm tắt, dịch hoặc đọc to văn bản.

Nhận diện đối tượng

Nhanh chóng nhận biết các đối tượng trên màn hình iPhone như thực vật, động vật và hơn thế nữa.

Phím Tắt

Các tác vụ thông minh⁷

Các tác vụ thông minh trong Phím Tắt có thể tóm tắt văn bản, tạo hình ảnh hoặc trực tiếp sử dụng các mô hình Apple Intelligence để cung cấp phản hồi được đưa vào phím tắt của bạn.

Tác vụ thông minh:

Image Playground⁸

Cùng lúc tạo ảnh ghép từ các điểm chính để nhanh chóng phân cảnh một ý tưởng.

Tác vụ thông minh: Công Cụ Viết⁷

Tóm tắt các điểm chính từ toàn bộ thư mục chứa tài liệu hoặc danh sách việc cần làm trong ngày của bạn vào phần Lỗi Nhắc mỗi sáng.

Tác vụ thông minh:

Sử dụng Mô Hình⁷

Một tác vụ mới cực kỳ mạnh mẽ nhờ trực tiếp sử dụng các mô hình Apple Intelligence và cung cấp phản hồi được đưa vào phần còn lại của phím tắt của bạn. Tạo các phím tắt mạnh mẽ để so sánh bản chép lời âm thanh với ghi chú đã nhập, sắp xếp tài liệu theo nội dung, trích xuất thông tin từ tệp PDF và thêm các chi tiết chính vào bảng tính, v.v.

Genmoji⁸

Kết hợp biểu tượng cảm xúc để tạo

Genmoji mới

Giờ đây, ngoài khả năng biến mô tả dạng văn bản thành Genmoji, bạn có thể kết hợp biểu tượng với nhau để tạo ra một thứ mới mẻ. Chẳng hạn như biểu tượng con lười và biểu tượng bóng đèn khi bạn là người cuối cùng trong nhóm chat hiểu được câu đùa. Thậm chí, bạn có thể kết hợp biểu tượng và Genmoji với các mô tả dạng văn bản, vậy nên nếu bạn muốn mời bạn bè đi hát karaoke, bạn có thể kết hợp biểu tượng người phụ nữ với biểu tượng micrô và thêm mô tả "áo khoác đính kim sa".

Thêm biểu cảm

Chọn biểu cảm hoàn hảo để tương tác với Genmoji của mọi người, qua đó bạn có thể biểu hiện cảm xúc vui vẻ, sốc và hơn thế nữa.

Sửa đổi đặc điểm cá nhân

Thay đổi những đặc điểm như kiểu tóc và râu cho Genmoji được lấy cảm hứng từ người trong thư viện Ảnh.

Image Playground

Thêm biểu cảm⁸

Chọn biểu cảm hoàn hảo để tương tác với hình ảnh của mọi người, qua đó bạn có thể biểu hiện cảm xúc vui vẻ, sốc và hơn thế nữa.

Thêm nhiều phong cách

với ChatGPT⁹

Giờ đây, bạn có thể tạo ảnh bằng ChatGPT. Ngoài các phong cách hiện có như Hoạt Hình hay Phác Thảo, giờ đây bạn có các phong cách mới với ChatGPT, như Màu Nước và Tranh Sơn Dầu. Nếu bạn muốn chủ động hơn nữa trong hình ảnh của mình, hãy chạm vào Bất Kỳ Phong Cách Nào để mô tả hình ảnh và phong cách bạn muốn. Image Playground gửi mô tả hoặc ảnh của bạn đến ChatGPT và giúp bạn tạo ra bức ảnh độc đáo mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Bạn luôn nắm quyền kiểm soát và không gì được chia sẻ với ChatGPT khi không được cho phép.

Sửa đổi đặc điểm cá nhân⁸

Thay đổi những đặc điểm như kiểu tóc và râu cho ảnh bạn tạo dựa trên người trong thư viện Ảnh.

Tích Hợp Hình Nền Tin Nhắn⁸

Tạo ảnh cho Hình Nền Tin Nhắn của bạn bằng Image Playground.

Genmoji trong Image Playground⁸

Giờ đây, bạn có thể tạo Genmoji ngay trong Image Playground bằng cách chọn Genmoji làm phong cách.

Điện Thoại

Bố cục thống nhất

Chọn một bố cục thống nhất mới với Mục Yêu Thích, Gần Đây và Thư Thoại ở cùng một nơi – để các tính năng bạn sử dụng nhiều nhất nằm ngay trong tầm tay mà không cần phải chuyển đổi chế độ xem.

SharePlay trong cuộc gọi điện thoại

Cùng nhau xem, nghe và chơi qua cuộc gọi điện thoại bằng các ứng dụng hỗ trợ SharePlay. Bắt đầu phiên chia sẻ màn hình trong cuộc gọi điện thoại, giống như trong FaceTime.

Các phong cách Monogram mới

Cá nhân hóa Hình Đại Diện và Áp Phích Liên Hệ của bạn với các phong cách Monogram mới, cho bạn thể hiện bản thân theo nhiều cách hơn.

Danh sách Người Gọi Lạ

Sàng lọc cuộc gọi từ các số lạ vào một khu vực mới trong danh sách cuộc gọi của bạn. Bạn có thể đánh dấu một số lạ để các cuộc gọi trong tương lai từ số đó có thể xuất hiện trong danh sách cuộc gọi của bạn, đồng thời cho phép họ gọi hoặc nhắn tin cho bạn qua Điện Thoại, FaceTime và Tin Nhắn.

Nút Thêm

Nhấn vào nút Thêm mới để nhanh chóng có những trải nghiệm thú vị cùng các tính năng hữu ích trong các cuộc gọi, như Ghi Âm Cuộc Gọi, Dịch Trực Tiếp và SharePlay.

Gọi Điện Qua Mạng Di Động Chất

Lượng Cao¹⁰

Mang đến trải nghiệm thoại chất lượng cao cho người dùng thực hiện cuộc gọi di động trên băng tần hẹp.

Hình Nền⁸

Khiến các cuộc trò chuyện của bạn trở nên cá nhân hơn với Hình Nền để mọi người tham gia đều thấy. Chọn từ các tùy chọn hình ảnh động có sẵn như nước hay cực quang, chọn ảnh bất kỳ của riêng bạn hoặc tạo ảnh với Image Playground.

Bình Chọn⁷

Tạo bình chọn cho bạn bè và gia đình qua iMessage để xem mọi người có rảnh hoặc thích món gì cho bữa tối. Apple Intelligence thậm chí có thể nhận biết khi nào nên tổ chức bình chọn và đưa ra đề xuất. Tính năng Bình Chọn sẽ hiển thị số phiếu bầu trực tiếp.

Lựa chọn văn bản

Chọn các phần của văn bản trong một bong bóng duy nhất để sao chép và chia sẻ ở nơi khác.

Chỉ báo đang nhập văn bản trong nhóm

Chỉ báo đang nhập văn bản trong nhóm cho biết chính xác ai sắp gửi tin nhắn.

Chống tin nhắn rác trên thiết bị

Phát hiện tin nhắn rác trên thiết bị giúp sàng lọc tin nhắn rác khỏi danh sách hội thoại của bạn. Với mô hình có khả năng cập nhật và kết hợp phản hồi của người dùng, tính năng này mang đến sự bảo vệ tiên tiến nhất chống lại các tin nhắn không mong muốn.

Cho phép Thông Báo

Chọn loại tin nhắn, Xác Minh hoặc Khác, từ những người gửi không xác định mà bạn muốn được thông báo. Tin nhắn trong các danh mục đã chọn sẽ hiển thị thông báo và xuất hiện trong danh sách cuộc trò chuyện chính trong 8 giờ.

Chặn liên hệ từ Chi Tiết Cuộc Trò Chuyện

Chặn liên hệ ngay trong Tin Nhắn bằng cách mở chế độ xem Chi Tiết Cuộc Hội Thoại.

Chi tiết cuộc trò chuyện được thiết kế lại

Để dàng xem mọi thứ đã được chia sẻ trong cuộc trò chuyện với các phần riêng biệt cho thông tin liên hệ, ảnh, liên kết, vị trí và hơn thế nữa.

Tìm kiếm được cải thiện⁷

Tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên hơn, ví dụ "ảnh mẹ trong chuyến đi biển hồi tháng 6 của nhà tôi". Tìm kiếm cũng sẽ hiển thị kết quả dựa trên các cụm từ liên quan đến những gì bạn nhập, chẳng hạn những nội dung về biển hoặc đại dương khi bạn nhập từ "cát".

Xem Trước Ảnh

Các bản xem trước kích thước nhỏ hơn của ảnh sẽ được chia sẻ trước nếu kết nối mạng bị hạn chế và hình ảnh có độ phân giải đầy đủ sẽ tự động được chia sẻ sau.

Nút thêm liên hệ trong nhóm

Để dàng thêm liên hệ mới trong các nhóm với nút Thêm Liên Hệ nằm cạnh số không xác định ngay trong cuộc trò chuyện.

Sàng lọc người gửi không xác định¹¹

Sử dụng để kiểm soát những ai có thể liên lạc với bạn. Các tin nhắn được sàng lọc từ số lạ sẽ nằm trong một khu vực mới trong danh sách hội thoại của bạn và không phiền bạn nữa. Khi bạn chấp thuận một số đã được sàng lọc, họ có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn qua Điện Thoại, FaceTime và Tin Nhắn.

Bộ lọc Bản Nháp

Tìm tất cả tin nhắn chưa hoàn thành ở cùng một nơi. Bản nháp được sắp xếp theo cuộc trò chuyện và bạn có thể nhanh chóng mở lại để dễ dàng chỉnh sửa và gửi đi.

Bản Đồ

Lộ Trình Ưu Tiên

iPhone giúp cải thiện những việc bạn làm hàng ngày bằng cách sử dụng trí thông minh trên thiết bị, nhận dạng và hiểu rõ các tuyến đường bạn đi giữa những địa điểm bạn thường đến, ví dụ chặng đường từ nhà tới nơi làm việc. Tiện ích Bản Đồ hiển thị bản xem trước lộ trình của bạn, giúp bạn biết trước những gì sẽ diễn ra trước khi lên đường. Thông báo Đi Lại sẽ cảnh báo khi có các sự cố làm chậm trễ đáng kể thời gian di chuyển và đưa ra cho bạn một lộ trình thay thế, ngay cả khi bạn chưa bắt đầu điều hướng.

Cải thiện tính năng chia sẻ

Một URL <https://maps.apple> mới ngắn gọn giúp việc chia sẻ địa điểm và Hướng Dẫn cho gia đình và bạn bè dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các loại báo cáo sự cố mới

Dễ dàng báo cáo và xem các tuyến đường bị chặn, tình hình giao thông và các điểm đang thi công trong khi điều hướng, giúp bạn nắm rõ hơn về con đường phía trước.

Nhạc

AutoMix

Như một DJ, AutoMix chuyển bài mượt mà bằng cách sử dụng tính năng kéo giãn thời gian và khớp nhịp để mang lại trải nghiệm nghe liền mạch hơn nữa.

Ghim Nhạc

Đưa những bản nhạc bạn yêu thích nhất lên đầu thư viện để dễ dàng truy cập.

Thông Tin Chi Tiết Về Phát Lại Được Cải Tiến

Kiểm tra số liệu thống kê từng tháng và tổng kết năm của bạn một cách dễ dàng trong ứng dụng.

Ví

Thẻ lên máy bay được cập nhật

Hành khách giờ đây có thể truy cập thêm thông tin chính xác và kịp thời về chuyến bay, sân bay, cũng như nhanh chóng truy cập vào các tính năng trên ứng dụng của hãng hàng không, tất cả đều có trong Ví. Họ cũng có thể chia sẻ Hoạt Động Trực Tiếp để giữ kết nối trong suốt hành trình.

Chơi Game

Lớp Phủ Trò Chơi

Chỉ với một chạm đơn giản, điều chỉnh cài đặt, kết nối với bạn bè và xem các thông tin cập nhật mới nhất từ ứng dụng Trò Chơi, làm mọi thứ mà không cần rời game. Chỉ một chạm để truy cập những gì bạn cần trong khi chơi game.

Ghép đôi dễ dàng hơn¹²

Giờ đây bạn có thể sử dụng kết nối USB-C để tự động ghép đôi tay cầm DualSense với iPhone của mình. Và nay bạn cũng có thể ghép đôi nhiều thiết bị Apple với tay cầm DualSense hoặc DualSense Edge và dễ dàng chuyển đổi giữa chúng trực tiếp trên tay cầm hoặc qua cài đặt Bluetooth.

MetalFX Frame Interpolation và Denoising

Các trò chơi nhìn mượt mà hơn với MetalFX Frame Interpolation, công nghệ mà các nhà phát triển game có thể sử dụng để mang đến tốc độ khung hình cao và ổn định hơn. Và MetalFX Denoising mang lại độ chân thực đáng kinh ngạc nhờ cải thiện chất lượng các hiệu ứng dò tia và dò đường.

Apple Games

Trung Tâm Trò Chơi

Khám phá những nội dung mới nhất trong tất cả các game của bạn – bao gồm các sự kiện mới nhất trong game, các bản cập nhật lớn và các game mà bạn bè đang chơi, để bạn không bao giờ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.

Thư Viện Game

Truy cập toàn bộ thư viện game của bạn, bao gồm các game mới tải xuống và đã tải trước đây từ App Store và Apple Arcade, đồng thời khởi chạy khi bạn đã sẵn sàng để chơi.

Các Đề Xuất Được Cá Nhân Hóa

Nhận các đề xuất về các game mới phù hợp cho bạn, dựa trên các game mà bạn thích chơi.

Thử Thách

Chơi và cạnh tranh với bạn bè trong các thử thách, theo dõi điểm số theo thời gian thực, trao vương miện cho người chiến thắng và tiến hành tái đấu. Xem mọi người đang chơi gì và cùng nhau chơi game.

Apple Arcade

Chơi hơn 200 trò chơi từng đoạt giải thưởng, không có quảng cáo hay mua hàng trong ứng dụng. Người đăng ký luôn được cập nhật các bản phát hành và thông tin mới nhất về sự kiện, có thể theo dõi thành tích, so sánh điểm số và chơi cùng bạn bè.

Hỗ trợ tay cầm

Kết nối tay cầm để điều hướng, duyệt game và chuyển đổi liền mạch từ game này sang game khác.

Còn Hơn Thế Nữa

Trợ Năng

Nhãn Thành Phần Trợ Năng

Tìm hiểu về các tính năng trợ năng cho các ứng dụng và game trong App Store với Nhãn Thành Phần Trợ Năng. Các tính năng xuất hiện trên trang sản phẩm, bao gồm VoiceOver, Chữ Lớn Hơn, Đủ Độ Tương Phản, Giảm Chuyển Động, phụ đề và hơn thế nữa.

Truy Cập Chữ Nổi Braille¹⁴

Một phương thức mới đầy sức mạnh để người dùng chữ nổi Braille với màn hình được kết nối có thể tương tác với các thiết bị Apple của họ. Với Truy Cập Chữ Nổi Braille, người dùng có thể nhanh chóng ghi chú, đọc tài liệu, truy cập Chú Thích Trực Tiếp, khởi chạy ứng dụng và thực hiện nhiều tác vụ khác nhau một cách dễ dàng.

Tùy chỉnh Chỉ Báo Chuyển Động Của Màn Hình

Các chấm chuyển động có thể giúp giảm say tàu xe, giờ đây có tùy chỉnh trực quan hơn, bao gồm kích thước, màu sắc, mật độ và kiểu hình.

Nhận Biết Tên

Tính năng Nhận Biết Âm Thanh nay có thể được huấn luyện để nhận biết tên, giúp thông báo cho người dùng điếc hoặc khiếm thính nếu tên của họ đang được gọi.

Cải thiện tính năng vận động khi gõ phím

Gõ phím bằng Theo Dõi Mắt và Điều Khiển Công Tắc sẽ dễ dàng và chính xác hơn nhờ sử dụng QuickPath, một bộ đếm thời gian cho từng phím, và ít bước hơn khi gõ bằng công tắc.

Ứng dụng TV được tối ưu hóa cho Truy Cập Được Hỗ Trợ

Trình phát đa phương tiện mới được tinh gọn dành cho xem phim và các chương trình trong Truy Cập Được Hỗ Trợ.

Trình Đọc Trợ Năng¹³

Một chế độ đọc mới, hoạt động trên toàn hệ thống được thiết kế để giúp văn bản trở nên dễ đọc hơn cho những người dùng bị mù, thị lực kém hoặc có các khuyết tật khác ảnh hưởng đến khả năng đọc. Sử dụng Phím Tắt Trợ Năng hoặc Trung Tâm Điều Khiển để khởi chạy Trình Đọc Trợ Năng từ bất kỳ ứng dụng nào, để xem văn bản ở định dạng tùy chỉnh hoặc để đọc to nội dung.

Chia Sẻ Cài Đặt Trợ Năng

Một cách hoàn toàn mới để người dùng chia sẻ nhanh và chia sẻ tạm thời những cài đặt trợ năng của họ với một iPhone hoặc iPad khác. Chia sẻ Cài Đặt Trợ Năng là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn cần sử dụng iPad dùng chung như ở một ki-ốt công cộng tại quán cà phê. Tính năng này cũng giúp bạn dễ dàng xem thứ gì đó trên thiết bị của một người bạn.

Nhiều tùy chọn Âm Thanh Trong Nền hơn

Cá nhân hóa trải nghiệm nghe của bạn để giảm thiểu các yếu tố gây xao nhãng, tăng cảm giác tập trung và giúp bạn đối phó với các triệu chứng liên quan đến ù tai. Âm Thanh Trong Nền để sử dụng hơn với các thiết lập bộ chỉnh âm mới, tùy chọn tự động dừng sau một khoảng thời gian và các tác vụ mới dành cho tự động hóa trong Phím tắt.

Theo Dõi Đầu

Người dùng bị hạn chế về khả năng vận động có thể điều hướng iPhone bằng cách sử dụng chuyển động đầu dễ dàng hơn và thực hiện các thao tác như chạm hoặc chụp ảnh màn hình bằng các biểu cảm khuôn mặt khác nhau.

Ghi Âm Thanh / Video	<p>Bộ Chọn Đầu Vào Dễ dàng chọn micrô để sử dụng từ Trung Tâm Điều Khiển – thậm chí có thể lựa chọn khác nhau cho từng ứng dụng khác nhau.</p> <p>Ghi trên thiết bị Thu âm và quay video chất lượng cao từ thiết bị của riêng bạn trong khi thực hiện cuộc gọi video để sản xuất nội dung một cách dễ dàng.</p>	<p>Tách Lời Nói Kích hoạt trong Trung Tâm Điều Khiển để giúp giọng nói trở nên rõ ràng và sắc nét trong mọi ứng dụng.</p>
Máy Tính	<p>Biểu đồ ba chiều Bằng cách viết một phương trình bắt đầu bằng z=, giờ đây bạn có thể vẽ đồ thị ba chiều trong Ghi Chú Toán Học.</p> <p>Máy Tính Ả Rập Thiết kế mới kết hợp các ký hiệu toán học Ả Rập vào máy tính khoa học, được điều chỉnh dành cho cả các chữ số Ả Rập phương Đông và phương Tây.</p>	<p>Thay đổi phạm vi của một biểu đồ Tự động điều chỉnh phạm vi của mỗi trục trên biểu đồ của bạn.</p>
Mạng Di Động	<p>Duy trì kết nối khi đi du lịch Quản lý eSIM khi đi du lịch thật dễ dàng với thiết lập được làm tinh gọn – iPhone của bạn tự động chọn đường dây thoại và dữ liệu mặc định của bạn khi ở nước ngoài, tắt eSIM du lịch của bạn khi bạn về nhà và hơn thế nữa. Ngoài ra, bạn sẽ có thể sử dụng iMessage và FaceTime trên số điện thoại sử dụng ở nhà của mình bất kể bạn bật hay tắt khi đi vắng mà không mất thêm bất kỳ chi phí nào.</p>	
Đồng Hồ	<p>Báo Lại Tùy Chỉnh Thay đổi khoảng thời gian bạn có thể để báo thức báo lại, từ 1 phút tới 15 phút.</p>	<p>Nút báo lại lớn hơn Dễ dàng nhấn vào nút báo lại lớn hơn khi báo thức của bạn vang lên.</p>
Đọc Chính Tả	<p>Đánh vần bằng giọng nói của bạn Chủ động đọc chính tả các từ hoặc tên độc đáo hoặc thường được đánh vần theo nhiều cách bằng tiếng Anh Mỹ. Tính năng Đọc Chính Tả sẽ đánh vần các từ hoặc tên theo cách bạn muốn.</p>	

<p>Tệp</p>	<p>Chế độ xem dạng danh sách được cập nhật Duyệt các tệp của bạn dưới dạng danh sách với các thư mục có thể thu gọn.</p> <p>Mở Bằng Chọn ứng dụng bạn muốn sử dụng để mở tệp bằng cách nhấn và giữ tệp đó, sau đó nhấn Mở Bằng. Hoặc nếu bạn muốn đặt ứng dụng mặc định cho tệp hoặc loại tệp, hãy mở bảng Lấy Thông Tin để chọn ứng dụng mặc định mới.</p>	<p>Biểu tượng thư mục có thể tùy chỉnh Thêm các biểu tượng và biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh vào các thư mục của bạn và chọn màu nhất định cho từng biểu tượng để dễ dàng nhận dạng hơn khi đồng bộ hóa trên iOS, iPadOS và macOS.</p>
<p>Tập Trung</p>	<p>Chế Độ Tập Trung Dựa Trên SIM Tùy chọn bộ lọc Tập Trung mới dựa trên số SIM cho người dùng sim kép, giúp người dùng giới hạn SIM một cách độc lập trong bất kỳ chế độ tập trung nào.</p>	
<p>Freeform</p>	<p>Các Cập Nhật Với Image Playground Tạo hình ảnh đẹp hơn từ bản vẽ, sử dụng các phong cách mới từ ChatGPT và hơn thế nữa.</p>	<p>Đã Thêm Gần Đây Thêm cảnh để chuyển đến các vùng của bảng, gửi bản sao bảng của bạn cho người khác và nhiều tác vụ khác.</p>
<p>Nhà</p>	<p>Nhiệt Độ Thích Ứng¹⁵ Thiết lập bộ điều nhiệt để tự động điều chỉnh khi bạn đang trên đường về nhà, khi bạn đi ngủ hoặc khi bạn đi vắng trong một khoảng thời gian dài. iPhone của bạn sử dụng trí thông minh trên thiết bị để dự đoán khi bạn đang trên đường về nhà, từ đó điều chỉnh nhiệt độ về mức phù hợp khi bạn về đến nơi, và điều chỉnh bộ điều nhiệt để tiết kiệm năng lượng khi bạn ở xa nhà. Bộ điều nhiệt cũng phản hồi dựa theo lịch trình ngủ được tạo trên iPhone, giúp điều chỉnh nhiệt độ khi bạn ngủ và thức dậy.</p>	
<p>Nhật Ký</p>	<p>Nhiều Nhật Ký Giữ cho các bài viết luôn được sắp xếp gọn gàng bằng cách tạo nhiều nhật ký cho từng khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của bạn, và thêm tên cùng biểu tượng tùy chỉnh cho từng loại.</p> <p>Bố Cục Linh Hoạt Hơn Tùy chỉnh bố cục của các bài viết trong nhật ký bằng cách thêm ảnh, video, bản vẽ và các tệp đính kèm khác một cách liền mạch trong nội dung bạn viết.</p>	<p>Chế Độ Xem Bản Đồ Chế độ xem bản đồ đẹp mắt hiển thị bài viết dựa trên vị trí để bạn có thể xem các bài viết được tạo tại một địa điểm cụ thể hoặc tìm các bài viết mà bạn đã tạo ở gần đó.</p> <p>Thông Tin Chi tiết Chế độ xem thông tin chi tiết được cập nhật hiển thị ảnh được đánh dấu cho mỗi tháng trên lịch.</p>

<p>Bàn Phím</p>	<p>Bàn Phím Đa Ký Tự Tiếng Ả Rập Kết hợp gõ chữ Ả Rập và tiếng Anh trong một câu duy nhất. Bàn phím tự động phát hiện ngôn ngữ đang nhập và chọn từ khả dĩ nhất từ tiếng Ả Rập hoặc tiếng Anh.</p> <p>Bàn Phím Tiếng Thái Bố cục bàn phím mới để gõ tiếng Thái với các phím lớn, dễ bấm và gợi ý từ thông minh khi bạn gõ.</p> <p>Bố cục bàn phím tiếng Māori được thiết kế mới Phím chuyên dụng để dễ dàng gõ trọng âm ^ː (macron) thể hiện các nguyên âm dài.</p>	<p>Bàn phím Chuyển Tự Tiếng Ả Rập Hỗ trợ chuyển tự tiếng Ả Rập Bàn phím cho phép bạn gõ theo cách phát âm các từ bằng tiếng Anh và chuyển đổi chúng sang tiếng Ả Rập.</p> <p>Chọn văn bản tự nhiên dành cho các ngôn ngữ Từ Phải Sang Trái Phần văn bản được chọn trong các đoạn có cả chữ viết từ phải sang trái và từ trái sang phải giờ đây được hiển thị liền mạch xuyên suốt trên các đoạn chữ.</p> <p>Bố cục bàn phím New Zealand Bố cục mới bao gồm khả năng tiếp cận các nguyên âm dài (ā ē ī ō ū) để giúp bạn dễ dàng gõ cả tiếng Anh và tiếng Māori.</p>
<p>Ghi Chú</p>	<p>Thanh công cụ thích ứng Các biểu tượng trên thanh công cụ của bạn sẽ điều chỉnh dựa trên tác vụ bạn đang làm trong ghi chú của mình, hiển thị các tùy chọn khác nhau tùy thuộc vào bạn đang chỉnh sửa nội dung gì.</p>	<p>Xuất và Nhập Markdown Lưu và tải xuống ghi chú dưới dạng tệp Markdown hoặc nhập tệp có định dạng Markdown.</p>
<p>Podcast</p>	<p>Cải Thiện Hội Thoại Sử dụng khả năng xử lý âm thanh theo thời gian thực và học máy, bạn có thể bật tính năng Cải Thiện Hội Thoại để nghe giọng nói rõ ràng hơn so với âm thanh nền và lưu cài đặt này cho mỗi chương trình.</p>	<p>Nhiều Cài Đặt Tốc Độ Tùy Chỉnh Hơn Lựa chọn tốc độ nghe phù hợp nhất, với các tùy chọn từ 0,5x đến 3x và lưu cài đặt ưa thích cho mỗi chương trình.</p>
<p>Mật Khẩu</p>	<p>Lịch sử mật khẩu Xem dòng thời gian các thay đổi bạn đã thực hiện đối với tài khoản trong ứng dụng Mật Khẩu, bao gồm lịch sử mật khẩu trong quá khứ và các mật khẩu mạnh đã tạo.</p>	<p>Tự Động Điền Mã Xác Minh từ Thông Báo Giờ đây, bạn có thể tự động điền mã xác minh từ thông báo mà bạn nhận được từ các ứng dụng trên thiết bị của mình.</p>
<p>Xem Trước</p>	<p>Duyệt tệp PDF và hình ảnh Ứng dụng chuyên dùng để xem và chỉnh sửa tất cả các tệp PDF và hình ảnh của bạn ngay từ mục Xem Trước.</p> <p>Tự Động Điền PDF Sử dụng tính năng Tự Động Điền PDF để điền nhanh thông tin liên hệ và chi tiết của bạn vào biểu mẫu PDF.</p> <p>Xuất Xuất tệp PDF và ảnh dưới dạng các loại tệp khác nhau hoặc ở các kích thước khác nhau.</p>	<p>Chỉnh sửa PDF Đánh dấu lên tệp PDF bằng Apple Pencil, thay đổi kích thước hoặc thậm chí xoay hướng.</p> <p>Scan tài liệu Sử dụng camera để scan nhanh tài liệu dưới dạng PDF. Bạn có thể scan nhiều trang cùng một lúc và đánh dấu, ký tên hay chia sẻ tệp PDF ngay lập tức.</p> <p>Tạo từ bảng nhớ tạm Sao chép ảnh hoặc đối tượng trong các ứng dụng như Keynote và ngay lập tức tạo ảnh mới với chúng trong ứng dụng Xem Trước.</p>

Tạo ảnh mới

Tạo một trang trống, sau đó vẽ hoặc viết lên đó.

Chỉnh sửa ảnh

Cắt, lật, xoay và thay đổi kích thước ảnh hoặc chọn một phần cụ thể của ảnh để sao chép.

Bảo Vệ Trẻ Em Trực Tuyến

Yêu Cầu Liên Lạc

Giờ đây, cha mẹ có thể chấp thuận yêu cầu từ con cái, cho phép liên lạc với số điện thoại mới – chỉ với một chạm trong tin nhắn.

Cài đặt an toàn cho thanh thiếu niên

Thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi sẽ có các cài đặt an toàn như Liên Lạc An Toàn, xếp hạng độ tuổi cho ứng dụng và bộ lọc nội dung web được bật mặc định để giúp cung cấp một trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi.

Trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi trong các ứng dụng

Cha mẹ có thể cho phép con mình chia sẻ độ tuổi của mình với các ứng dụng của bên thứ ba, cho phép chúng xem nội dung và truy cập các tính năng phù hợp với lứa tuổi khi sử dụng ứng dụng.

Chuyển con sang Tài Khoản Trẻ Em

Cha mẹ có thể dễ dàng sửa tuổi trên Tài Khoản Apple của con mình nếu tài khoản hiện tại bị thiết lập sai, điều này sẽ chuyển đổi tài khoản thành Tài Khoản Trẻ Em phù hợp, cho phép cha mẹ có thể tận dụng tất cả các tính năng kiểm soát và hạn chế dành cho phụ huynh.

Liên Lạc An Toàn

Album Được Chia Sẻ trong Ảnh và các cuộc gọi FaceTime trực tiếp giờ đây sẽ phát hiện và làm nhòe ảnh khỏa thân và cung cấp các cách để nhận trợ giúp, giúp tăng cường bảo vệ hoạt động giao tiếp của trẻ em.

App Store

Xếp hạng độ tuổi cho ứng dụng mở rộng thêm với hai mức xếp hạng mới và các trang sản phẩm được cập nhật sẽ cung cấp thêm chi tiết về nội dung và tính năng có trong ứng dụng. Cha mẹ cũng có thể cho phép ngoại lệ để cho phép con họ tải xuống một ứng dụng vượt quá xếp hạng độ tuổi của mình.

Bút Sậy

Bút Sậy

Có sẵn trong bảng công cụ, cây bút mới này sử dụng các mẫu thiết lập trước cho góc nghiêng nét bút để mang đến một trải nghiệm thư pháp trong các ứng dụng như Ghi Chú, Freeform, Nhật Ký, khi sử dụng tính năng Đánh Dấu và trong các ứng dụng của bên thứ ba sử dụng API PencilKit.

Lời Nhắc

Lời Nhắc Được Gợi Ý

Với Apple Intelligence, Lời Nhắc giờ đây có thể xem qua email, trang web, ghi chú hoặc văn bản khác trên thiết bị của bạn để tìm các tác vụ hoặc mặt hàng tạp hóa phù hợp nhất từ những gì bạn đang xem. Dễ dàng trích xuất các nguyên liệu từ một công thức nấu ăn trên Safari hoặc News+, hay ghi lại các việc quan trọng cần làm từ ghi chú cuộc họp. Chỉ cần chia sẻ văn bản hoặc một trang web với ứng dụng Lời Nhắc để nhanh chóng nhận được các đề xuất dựa trên ngữ cảnh.

Tự động phân loại

Tự động phân loại lời nhắc của bạn thành các mục có trật tự trong danh sách. Với Apple Intelligence, các lời nhắc sẽ tự động nhóm thành các chủ đề liên quan như "công việc" hoặc "việc vặt" để dễ dàng quản lý hơn.

Lời Nhắc Nhanh

Nhanh chóng tạo lời nhắc trên Màn Hình Chính của bạn bằng cách nhấn nút Tác Vụ trên iPhone hoặc nhấn vào Trung Tâm Điều Khiển. Đây là một công cụ hoàn hảo để tạo lời nhắc khi đang di chuyển mà không làm ảnh hưởng tới việc bạn đang làm.

Hỗ Trợ Múi Giờ

Bạn có thể lựa chọn múi giờ cho các lời nhắc cá nhân. Bạn cũng có thể chọn cài đặt hiển thị múi giờ cho ứng dụng.

Kiểm Tra An Toàn

Kiểm Tra An Toàn ngay khi Chặn

Ngừng chia sẻ trên toàn hệ thống với tính năng Kiểm Tra An Toàn ngay khi bạn chặn một liên hệ.

Trợ Giúp Từng Bước

Hỗ trợ được hướng dẫn¹⁶

Nhận trợ giúp được cá nhân hóa ngay trên iPhone của bạn với các câu hỏi thường gặp và các chủ đề khắc phục sự cố, ví dụ như cách thay đổi mật khẩu hoặc cài đặt bản cập nhật phần mềm mới nhất. Bạn có thể trải nghiệm bằng ứng dụng Mẹo, qua ứng dụng Điện Thoại khi gọi cho Bộ Phận Hỗ Trợ Của Apple và qua Siri khi đặt câu hỏi về hỗ trợ sản phẩm.

Siri

Kiến thức về sản phẩm của Siri: Nhận biết thiết bị và ngữ cảnh⁷

Khi cung cấp cho bạn kiến thức về sản phẩm, Siri giờ đây sẽ dựa trên cả bối cảnh trên màn hình và trên thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về cài đặt, kiểu máy và phần mềm.

Sao chép và dán câu trả lời từ ChatGPT với đầy đủ định dạng

Giữ định dạng đầy đủ như in đậm, liên kết, tiêu đề, ảnh trong dòng, dấu gạch đầu dòng, và bảng, khi bạn sao chép và dán phản hồi từ ChatGPT vào các vị trí mới.

Các Cài Tiến Cho AirPlay Với Siri

Nếu bạn đang sử dụng AirPlay để phát Nhạc trên HomePod, nay bạn có thể yêu cầu Siri phát đến các loa HomePod khác trong nhà.

Tạo tệp từ ChatGPT¹⁷

Giờ đây, bạn có thể yêu cầu ChatGPT tạo tài liệu dựa trên câu trả lời cho câu lệnh như "Tạo bảng tính". Sau đó sử dụng ShareSheet để lưu vào Tệp hoặc mở trong ứng dụng bạn ưa thích.

Tiếp tục với các hành động dựa trên phản hồi từ ChatGPT¹⁷

Siri có thể giúp bạn thực hiện hành động dựa trên câu trả lời từ ChatGPT, vậy nên nếu bạn hỏi một câu như "Các bài hát tuyệt nhất cho Karaoke là gì?", bạn có thể tiếp tục thao tác bằng cách nói "Phát bài hát thứ ba".

Cài Đặt

Danh Sách Bị Chặn Tập Trung trong Cài Đặt

Quản lý liên hệ bị chặn trên tất cả các ứng dụng liên lạc của bạn trong Cài Đặt.

Thời Gian Dự Kiến Để Sạc

Nay bạn có thể xem điện thoại của mình sẽ mất bao lâu để sạc tới mức mà bạn mong muốn sau khi bạn chọn giới hạn sạc.

Công Suất Thích Ứng¹⁸

Dự trữ thời lượng pin cho điện thoại vào những ngày bạn sử dụng nhiều với Công Suất Thích Ứng. Bằng cách sử dụng tính năng học máy, thiết bị sẽ tự động tìm cách tiết kiệm pin của thiết bị, nhờ đó bạn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị cho đến khi bạn có thể sạc.

Giao Diện Pin Mới

Tìm hiểu thêm về những thói quen sử dụng hàng ngày và các ứng dụng bạn dùng nhiều nhất tiêu thụ pin như thế nào, với trang giao diện Pin hoàn toàn mới được thiết kế để đưa tất cả thông tin bạn cần nắm gọn trong tầm tay.

Bảo Vệ Thiết Bị Khi Bị Đánh Cắp

Bảo vệ Chuyển eSIM

Tính năng Chuyển Nhanh eSIM giờ đây yêu cầu sử dụng Face ID hoặc Touch ID mà sẽ không dùng mật mã khi tính năng Bảo Vệ Thiết Bị Khi Bị Đánh Cắp được kích hoạt.

Thời Tiết¹⁹

Cảnh Báo Thời Tiết Nguy Hiểm cho các Địa Điểm Quan Trọng

Ứng dụng Thời tiết sẽ gửi cho bạn thông báo về thời tiết nguy hiểm cho các địa điểm quan trọng đối với bạn, dựa trên những gì iPhone nhận biết về các tuyến đường ưa thích của bạn.

Tiện ích Thời Tiết dành cho các Địa Điểm Quan Trọng

Xem tiện ích Thời Tiết trên Ngăn Xếp Thông Minh để biết thông tin về các địa điểm quan trọng đối với bạn, dựa trên những gì iPhone nhận biết về các tuyến đường ưa thích của bạn.

Công Cụ Viết

Hỗ trợ định dạng được cải tiến trong Công Cụ Viết¹⁷

Soạn thảo với ChatGPT giúp giữ nguyên và xuất ra các định dạng văn bản nâng cao như in đậm, liên kết, tiêu đề, hình ảnh nội tuyến, gạch đầu dòng và bảng biểu.

- ¹ Khả dụng với một số màu của iPhone và một số màu ốp lưng Apple với MagSafe bao gồm chất liệu Silicon, Vải Tinh Dệt và Da.
- ² Khả dụng trên iPhone 12 trở lên.
- ³ Khả dụng trên iPhone 15 trở lên.
- ⁴ Khả dụng trên iPhone 16 trở lên.
- ⁵ Khả dụng trên Apple TV 4K (thế hệ thứ 2 trở lên).
- ⁶ Trí thông minh thị giác khả dụng trên mọi phiên bản iPhone hỗ trợ Apple Intelligence. Một số tính năng chỉ khả dụng ở một số khu vực hoặc ngôn ngữ. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập <https://support.apple.com/vi-vn/121115#visual-intelligence>
- ⁷ Apple Intelligence khả dụng ở phiên bản beta. Một số tính năng không khả dụng ở một số khu vực hoặc ngôn ngữ. Để biết tính năng và ngôn ngữ khả dụng cũng như yêu cầu hệ thống, hãy truy cập support.apple.com/vi-vn/121115
- ⁸ Genmoji, Image Playground và Đũa Phép Hình Ảnh hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) và tiếng Tây Ban Nha trên iPhone, iPad hoặc máy Mac hỗ trợ Apple Intelligence. Để biết thêm thông tin chi tiết về tính năng và ngôn ngữ khả dụng của Apple Intelligence cũng như yêu cầu hệ thống, hãy truy cập support.apple.com/vi-vn/121115
- ⁹ Genmoji, Image Playground và Đũa Phép Hình Ảnh hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) và tiếng Tây Ban Nha trên iPhone, iPad hoặc máy Mac hỗ trợ Apple Intelligence. Tích hợp với ChatGPT chỉ khả dụng ở các khu vực có thể sử dụng ứng dụng và dịch vụ của ChatGPT. Tham khảo thông tin từ OpenAI để biết thêm về tính năng của ChatGPT. Để biết thêm thông tin chi tiết về tính năng và ngôn ngữ khả dụng của Apple Intelligence cũng như yêu cầu hệ thống, hãy truy cập support.apple.com/vi-vn/121115
- ¹⁰ Khả dụng trên iPhone 16e trở lên.
- ¹¹ Tính năng sàng lọc người gửi không xác định được bật mặc định ở Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.
- ¹² Tính năng này sẽ yêu cầu sử dụng phiên bản vi chương trình sắp ra mắt cho tay cầm DualSense.
- ¹³ Hỗ trợ tiếng Ả Rập, tiếng Basque, tiếng Bengali (Ấn Độ), tiếng Bhojpuri (Ấn Độ), tiếng Bulgaria, tiếng Quảng Đông (Hong Kông), tiếng Catalan, tiếng Croatia, tiếng Séc, tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan (Bi, Hà Lan), tiếng Anh (Úc, Ấn Độ, Ireland, Scotland, Nam Phi, Anh, Mỹ), tiếng Farsi, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp (Bi, Canada, Pháp), tiếng Galicia, tiếng Đức, tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái, tiếng Hindi, tiếng Hungary, tiếng Indonesia, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Kannada, tiếng Kazak, tiếng Hàn Quốc, tiếng Litva, tiếng Mã Lai, tiếng Quan Thoại (Trung Quốc đại lục, Đài Loan), tiếng Marathi, tiếng Na Uy, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil, Bồ Đào Nha), tiếng Rumanian, tiếng Nga, tiếng Slovakia, tiếng Slovenia, tiếng Tây Ban Nha (Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Tây Ban Nha), tiếng Thụy Điển, tiếng Tamil, tiếng Telugu, tiếng Thái Lan, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ukraina, tiếng Valencia và tiếng Việt.
- ¹⁴ Truy Cập Braille yêu cầu kết nối màn hình braille. Tính năng Chú Thích Trực Tiếp hỗ trợ tiếng Quảng Đông (Trung Quốc đại lục, Hong Kông), tiếng Anh (Úc, Ấn Độ, Singapore, Anh, Mỹ), tiếng Pháp (Canada, Pháp), tiếng Đức (Đức), tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Quan Thoại (Trung Quốc đại lục) và tiếng Tây Ban Nha (Mexico, Tây Ban Nha, Mỹ).
- ¹⁵ Yêu cầu có trung tâm nhà như Apple TV hoặc HomePod và bộ điều chỉnh nhiệt độ Matter tương thích. Người dùng cần sử dụng phiên bản Nhà Apple mới nhất và bật dịch vụ định vị cho ứng dụng Nhà và Phụ Kiện Nhà.
- ¹⁶ Một số tính năng không khả dụng ở một số khu vực hoặc ngôn ngữ.
- ¹⁷ Tích hợp với ChatGPT khả dụng trên iPhone, iPad hoặc Mac hỗ trợ Apple Intelligence tại các khu vực có thể sử dụng ứng dụng và dịch vụ của ChatGPT. Tham khảo thông tin từ OpenAI để biết thêm về tính năng của ChatGPT. Để biết tính năng và ngôn ngữ khả dụng của Apple Intelligence cũng như yêu cầu hệ thống, hãy truy cập support.apple.com/vi-vn/121115
- ¹⁸ Khả dụng trên iPhone 15 Pro trở lên.
- ¹⁹ Khả dụng ở các khu vực nằm ngoài Liên minh Châu Âu và Trung Quốc.